



## ดัชนีวัดโครงการพักหนี้ 500,000 บาท

ในที่สุดโครงการที่ลูกหนี้ทั้งหลายเฝ้ารอคอย คือ โครงการพักชำระหนี้ครัวเรือนเกษตรกรและผู้มีรายได้ น้อยที่มีหนี้ต่ำกว่า 500,000 บาท ก็ประเดิมมอบสิทธิ ดังกล่าวให้กับลูกหนี้ชาวจังหวัดเชียงใหม่ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย ก่อนจะเดินเครื่องเต็มสูบพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ

งานนี้ลูกหนี้ทั้งหลายอย่าเพิ่งเคลอดีใจไปทั้งหมด เพราะเงื่อนไขผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำกัด เฉพาะลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างอยู่กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ 6 แห่งคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (อ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ออส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ออท.) และบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เท่านั้น โดยหนี้ค้างดังกล่าวต้องเกิดจาก เหตุสุจริตและจำเป็น รวมทั้งสัญญาที่มีกับสถาบันการเงิน ข้างต้นไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย

ในจำนวนสถาบันการเงินทั้ง 6 แห่ง อ.ก.ส.ดูจะมี ประสบการณ์มากที่สุด เพราะเคยทำโครงการในลักษณะ ดังกล่าวมาแล้วหลายครั้ง เริ่มครั้งแรกปี 2544-47 ซึ่งเป็น ช่วงรัฐบาลนายทักษิณ ครั้งที่ 2 ปี 2551-52 ช่วงรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ คราวนี้เป็นครั้งที่ 3 ดังนั้น **คุณลักษณะ วามานวัย ผู้จัดการ อ.ก.ส.** จึงใส่เกียรติเดินหน้าได้ทันที โดยกำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้ ค้างชำระ และหรือหนี้ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ไม่สงบใน 3 จังหวัด

ชายแดนใต้คือ ยะลา ปัตตานีและนราธิวาส โดยหนี้ ดังกล่าวต้องเป็นหนี้ค้าง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ซึ่งในส่วนของ อ.ก.ส.ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 639,589 ราย คิดเป็นต้นเงินคงเป็นหนี้ประมาณ 77,753 ล้านบาท โดย สิทธิที่เกษตรกรจะได้รับคือ **ไม่ต้องชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2557 เป็นระยะเวลา 3 ปี** ทั้งนี้ เกษตรกร จะไม่มีสิทธิขอกู้ยืมเงินใหม่เนื่องจากสามารถนำเงินที่ ไม่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่ม รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่แล้ว ล่าสุดมีเกษตรกร ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 62,406 ราย จำนวนหนี้ 7,742 ล้านบาท

จากประสบการณ์ อ.ก.ส. ฟันธงว่า **ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการอยู่ที่กระบวนการฟื้นฟู** เป็นสำคัญ ดังนั้นการพักหนี้คราวนี้ อ.ก.ส.จึงพุ่งโครงการฟื้นฟู การผลิตแบบครบวงจร โดยตั้งเป้าอบรมฟื้นฟูเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 พร้อมจัดกลุ่ม ลูกค้าเป็น 4 กลุ่มเพื่อพัฒนาได้อย่างตรงจุด เช่น **กลุ่มที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ มีความตั้งใจสูง** จะใช้หลักสูตรการอบรมระยะสั้นเพื่อเสริมด้านวิถีทำกิน วิถี ทางเลือก และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต **กลุ่มที่มีศักยภาพในการประกอบอาชีพ แต่มุ่งมั่นตั้งใจน้อย** จะเน้นการปรับ เปลี่ยนวิถีคิด โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอบรม สร้างอาชีพเสริมรายได้ **กลุ่มที่ไม่มีศักยภาพในการผลิต แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ** ใช้หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตควบคู่กับการให้โอกาสด้วยการสนับสนุนเงินทุน และ **กลุ่มที่ไม่มีศักยภาพการผลิตและไม่มี ความมุ่งมั่น** ซึ่ง อาจเกิดจากการเจ็บป่วย อายุมาก จนไม่สามารถประกอบ อาชีพได้ จะพิจารณาตัดเป็นหนี้สูญ เป็นต้น...

สอนคนให้รู้จักตกปลา กินเอง ย่อมดีกว่าเอาปลา ไปแจก...เพราะจะทำให้เขาพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว แนวทางที่ อ.ก.ส.วางไว้จึงน่าจะเป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ที่แท้จริงของโครงการ

● พรพรม จักรกริชรัตน์ ●